

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

(Dự thảo 4)

Số: /QĐ-BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực  
y dược cổ truyền đến năm 2030**

**BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ**

*Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;*

*Căn cứ Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 26/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030;*

*Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực y dược cổ truyền đến năm 2030”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, YDCT.

**BỘ TRƯỞNG**

**Nguyễn Thanh Long**

**ĐỀ ÁN**  
**NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC**  
**Y DƯỢC CỔ TRUYỀN ĐẾN NĂM 2030**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế  
ngày tháng năm 2021)*

## **I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

### **1.1. Sự cần thiết xây dựng đề án**

Sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị số 118 – CT/TW ngày 30/9/1981 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc củng cố tổ chức và tăng cường công tác Hội y học cổ truyền dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 04/7/2008 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TW về việc phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 24-CT/TW). Trải qua hơn 10 năm thực hiện, đến nay những quan điểm chỉ đạo, giải pháp thực hiện được đưa ra trong Chỉ thị số 24-CT/TW vẫn còn giữ nguyên giá trị và nếu thực hiện tốt sẽ phát huy được thế mạnh của nền y học cổ truyền Việt Nam. Việc hoàn thiện hệ thống tổ chức chuyên ngành y dược cổ truyền (đông y) từ Trung ương đến địa phương là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Chỉ thị số 24-CT/TW.

Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng là kim chỉ nam đối với hoạt động quản lý, điều hành, định hướng phát triển lĩnh vực y dược cổ truyền Việt Nam, với 5 quan điểm chỉ đạo, cụ thể: (1) Phát triển nền đông y Việt Nam vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là trách nhiệm các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội; (2) Phát triển nền đông y Việt Nam là góp phần bảo tồn bản sắc, phát huy và phát triển một bộ phận văn hóa của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần độc lập và tự cường của dân tộc Việt Nam; (3) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, giữ gìn tính đặc thù của nền đông y Việt Nam, đưa nền đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mạnh, góp phần tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ đông y (4) Phát triển nền đông y Việt Nam theo nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa đông y và tây y trên tất cả các khâu: tổ chức, đào tạo, kế thừa, nghiên cứu, áp dụng vào phòng bệnh và khám, chữa bệnh, nuôi trồng dược liệu, bảo tồn các cây, con quý hiếm làm thuốc, sản xuất thuốc; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đông y; (5) Củng cố, phát triển Hội Đông y Việt Nam.

Mặt khác, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản về công tác y, dược cổ truyền điển hình như: Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg ngày 3/11/2003 về Chiến lược phát triển y dược cổ truyền; Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược học cổ truyền; Quyết định số 1976/2013/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 về Quy hoạch tổng thể phát triển Dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định

số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại đến năm 2030; Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã ban hành văn các bản quy phạm pháp luật, quy trình chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong đó có lĩnh vực y dược cổ truyền.

Với các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, công tác phát triển y dược cổ truyền đến nay đã đạt được những thành tích đáng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, y dược cổ truyền Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy được lợi thế, như nhận định của Đảng ta trong Nghị quyết số 20 –NQ/TW ngày 17/10/2017 đã viết: “Lợi thế của y, dược cổ truyền, dược liệu dân tộc chưa được phát huy tốt”.

Qua thực tiễn triển khai công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền, có thể chỉ ra một số vấn đề tồn tại và nguyên nhân:

*Thứ nhất*, về hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, chưa có Luật, Nghị định riêng về lĩnh vực y dược cổ truyền, các chính sách hiện tại đối với y, dược cổ truyền được áp dụng chung trong những quy định về y dược hiện đại. Do đó, đã phát sinh nhiều bất cập trong quá trình triển khai.

*Thứ hai*, về năng lực quản lý nhà nước trong hệ thống nhân lực làm công tác quản lý y dược cổ truyền có tính đặc thù yêu cầu cao hơn các lĩnh vực khác, thực tế hầu hết nhân lực quản lý nhà nước chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về y dược cổ truyền, dược liệu: Y dược cổ truyền Việt Nam hình thành từ tri thức chăm sóc sức khỏe trong nhân dân, được đúc kết thành lý luận và trải dài theo tiến trình lịch sử của con người Việt Nam, có thể nói y dược cổ truyền còn là di sản đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam. Y dược cổ truyền Việt Nam bao gồm cả hai lĩnh vực, đó là Y học và Dược học cổ truyền, với một hệ thống lý luận bài bản, đặc thù, trên nền tảng triết học phương Đông. Do đó, để hiểu và quản lý được tốt về y dược cổ truyền cần có nguồn nhân lực trong bộ máy, hệ thống quản lý nhà nước có kiến thức, hiểu biết đầy đủ về y dược cổ truyền, nhất là trong lĩnh vực dược liệu, thuốc cổ truyền.

*Thứ ba*, về đầu tư nguồn lực cho y dược cổ truyền chưa tương xứng với vai trò và giá trị của y dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bộ máy quản lý, nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn về y dược cổ truyền trong hệ thống quản lý nhà nước còn thiếu, hầu hết là kiêm nhiệm; Đầu tư tài chính cho y dược cổ truyền còn quá thấp so với đầu tư cho lĩnh vực khác trong lĩnh vực Y tế.

*Thứ tư*, về nhận thức chung đối với vấn đề phát triển y dược cổ truyền của nhiều cán bộ trong cả hệ thống chính trị chưa thực sự đầy đủ, chưa được quan tâm sâu sát; sự gắn kết giữa các tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan đảng, cấp ủy các tổ chức với đơn vị chuyên môn, giữa các khối cơ quan Đảng, Chính quyền các cấp, các Tổ chức Chính trị-Xã hội và khối đoàn thể

trong việc triển khai thực hiện về công tác y dược cổ truyền trong các văn bản của Đảng và Nhà nước còn chưa tích cực.

Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế xây dựng và ban hành đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) với mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong thực thi chính sách nhằm tăng cường và phát huy được lợi thế của y dược cổ truyền trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

## **1.2. Các căn cứ pháp lý**

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/12 /2019 ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

## **II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN**

### **2.1. Mục tiêu tổng quát**

Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành văn bản, nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát huy lợi thế của y dược cổ

truyền trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước ở các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y dược cổ truyền.

## **2.2. Mục tiêu cụ thể**

a) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, tài liệu chuyên môn, chính sách về lĩnh vực y dược cổ truyền.

b) Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý y dược cổ truyền theo hướng quản lý thống nhất, đủ năng lực thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.

c) Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật trong hoạt động thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về y dược cổ truyền.

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **3.1. Ban hành văn bản lĩnh vực y dược cổ truyền**

#### **a) Giai đoạn 2021-2025**

- Hoàn thành việc nghiên cứu và báo cáo tính khả thi đối với dự án Luật về Y Dược cổ truyền; Xây dựng Nghị định về y, dược cổ truyền.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và xây dựng mới một số thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế chính sách có tính đặc thù thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền; cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc cổ truyền và khám chữa bệnh theo y học cổ truyền. Nghiên cứu xây dựng các thông tư hướng dẫn các điều khoản chi tiết được quy định trong Luật và Nghị định lĩnh vực y dược cổ truyền sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu xây dựng danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền trồng trong nước được phép thay thế dược liệu, vị thuốc cổ truyền nhập khẩu.

- Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng về các dạng bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình chuyên môn trong khám chữa bệnh.

#### **b) Giai đoạn 2025 đến 2030:**

- Cơ bản hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật về Y Dược cổ truyền sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền trồng trong nước được phép thay thế dược liệu, vị thuốc cổ truyền nhập khẩu.

- Tiếp tục xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng về các dạng bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình

chuyên môn trong khám chữa bệnh.

### **3.2. Tổ chức triển khai trong hoạt động quản lý**

#### ***a) Tăng cường năng lực công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền***

+ *Đối với cơ quan quản lý Trung ương (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền):*

- Nghiên cứu đề xuất bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành y dược cổ truyền.

- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những hành vi, vi phạm trong hoạt động y dược cổ truyền.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện văn bản quy phạm, quy trình chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán dược liệu, thuốc cổ truyền; công tác dược bệnh viện; tăng cường các biện pháp quản lý về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, hoạt động quảng cáo; phòng chống gian lận thương mại và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực dược liệu, thuốc cổ truyền; hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền.

+ *Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh (Sở Y tế):*

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hằng năm.

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch từng chuyên đề theo hàng quý hoặc đột xuất đối với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, bào chế, chế biến, hành nghề khám chữa bệnh lĩnh vực y, dược cổ truyền trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

#### ***b) Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý y dược cổ truyền theo hướng quản lý thống nhất, đủ năng lực thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương***

+ *Đối với cơ quan quản lý Trung ương (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền):*

- Đến năm 2025: Bổ sung nhân lực đối với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tối thiểu là 35 công chức đáp ứng năng lực;

- Đến năm 2030: căn cứ tình hình thực tế sẽ điều chỉnh bổ sung nhân lực cho đội ngũ công chức Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đáp ứng đủ năng lực về công tác quản lý y dược cổ truyền.

+ *Đối với cơ quan quản lý cấp tỉnh (Sở Y tế):*

- Thí điểm thành lập Bộ phận quản lý y dược cổ truyền tại một phòng thuộc Sở Y tế thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ phận này cần tối thiểu 02 công chức có trình độ chuyên môn phù hợp (cả y và dược cổ truyền),

năng lực đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y dược cổ truyền. Sau 5 năm tiến hành đánh giá hiệu quả của mô hình.

- Sở Y tế ở các tỉnh trực thuộc Trung ương cần bố trí nhân lực phụ trách về y dược cổ truyền theo nghiệp vụ chuyên môn thuộc các Phòng Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược và Thanh tra Sở Y tế.

+ *Đối với cơ quan quản lý tuyến huyện (Phòng Y tế):* Cần bố trí nhân sự kiêm nhiệm phụ trách theo dõi, kiểm tra hoạt động quản lý y dược cổ truyền trên địa bàn theo thẩm quyền. Các huyện thuộc tỉnh, thành phố không tổ chức Phòng Y tế thì Ủy Ban nhân dân cấp huyện bố trí nhân lực kiêm nhiệm phụ trách công tác quản lý y dược cổ truyền trên địa bàn.

***c) Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ công chức quản lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý y dược cổ truyền***

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền cho cán bộ, công chức quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền ở địa phương thuộc các phòng chức năng tại Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và tuyến huyện. Đảm bảo mỗi đơn vị, mỗi bộ phận có ít nhất 01 công chức được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý nhà nước và kiến thức chuyên môn y dược cổ truyền. Tuyến huyện, cán bộ phụ trách phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về y dược cổ truyền.

- Có chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức quản lý trong lĩnh vực y dược cổ truyền tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý hoạt động lĩnh vực y, dược cổ truyền.

***d) Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và phổ biến pháp luật lĩnh vực y, dược cổ truyền đến với các tầng lớp nhân dân.***

- Xây dựng giải pháp và kế hoạch tổ chức truyền thông nhằm quảng bá thế mạnh của nền y dược cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước.

- Tổ chức, truyền thông, phổ biến các quy định, chính sách mới, các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động lĩnh vực y, dược cổ truyền kịp thời, chính xác;

- Cập nhật và chia sẻ thường xuyên thông tin tuyên truyền, các hoạt động lĩnh vực y, dược cổ truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Xây dựng tài liệu hỏi đáp về pháp luật trong lĩnh vực y, dược cổ truyền.

***đ) Tăng cường năng lực trong nghiên cứu khoa học.***

- Ưu tiên và tăng cường đầu tư cho đơn vị nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng đáp ứng đủ năng lực chuẩn phù hợp với chuẩn mực quốc tế để triển khai nghiên cứu, chứng minh tác dụng của bài thuốc, thuốc cổ truyền làm cơ sở cho nghiên cứu phát triển thuốc cổ truyền mang thương hiệu Việt Nam.

- Tăng cường tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng và hiệu quả của thuốc cổ truyền đáp ứng tiêu chuẩn công bố thuốc phát minh

của Việt Nam có nguồn gốc từ thuốc cổ truyền, dược liệu thiên nhiên.

- Chú trọng nghiên cứu chứng minh chất lượng của dược liệu trong nước có thể thay thế dược liệu nhập khẩu.

- Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo về năng lực nghiên cứu khoa học, nhất là trong triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc cổ truyền.

***e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền***

- Nâng cấp trang thông tin y dược cổ truyền thuộc Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, trong quản lý nhà nước, xúc tiến thương mại điện tử lĩnh vực y dược cổ truyền.

***h) Các chương trình dự án ưu tiên***

1) Chương trình nghiên cứu xây dựng luật và nghị định về y dược cổ truyền theo kế hoạch hằng năm.

2) Xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền cho đội ngũ công chức trong hệ thống quản lý y dược cổ truyền.

3) Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y dược cổ truyền.

4) Kế hoạch truyền thông về y dược cổ truyền đến năm 2030.

**3.3. Thực hiện kiểm tra, giám sát, báo cáo về thực hiện đề án**

a) Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Đề án ở các đơn vị có liên quan.

Tiến hành sơ kết sau năm năm triển khai thực hiện. Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế về thực hiện các nội dung của Đề án hằng năm.

b) Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Định kỳ báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo quý về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động y dược cổ truyền trên địa bàn.

Thực hiện báo cáo việc triển khai các nội dung của Đề án theo thẩm quyền về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) trước ngày 30 của tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

**VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1) Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật);



2) Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

3) Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí;

4) Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

5) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **5.1. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế**

- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung Đề án;

+ Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược Chính sách Y tế và các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Chủ trì, phối hợp với Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam và các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y, dược cổ truyền cho đội ngũ công chức quản lý lĩnh vực y dược cổ truyền;

+ Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về y dược cổ truyền đến năm 2030;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước lĩnh vực y dược cổ truyền;

+ Đề xuất, nghiên cứu xây dựng dự án đầu tư nâng cấp đơn vị nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về y dược cổ truyền, dược liệu.

- Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế: tham mưu trình lãnh đạo Bộ Y tế kiện toàn bộ máy, điều chỉnh, bổ sung nhân lực cho hệ thống y dược cổ truyền có đủ nhân lực đảm bảo hoạt động, không phát sinh tổ chức, bộ máy.

- Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế: bố trí nguồn tài chính đảm bảo cho các hoạt động ưu tiên đầu tư và các hoạt động khác của đề án.

- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế: phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực y dược cổ truyền theo kế hoạch.

- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế: phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các đơn vị có liên quan nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư nâng cấp đơn vị nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng trong y dược cổ truyền.

- Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng - Bộ Y tế: phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về y dược cổ truyền.

- Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế: phối hợp với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc cổ truyền và khám chữa bệnh theo y học cổ truyền.

- Các đơn vị khác: căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động, xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện Đề án.

## **5.2. Các đơn vị thuộc Ủy Ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương**

### **5.2.1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương**

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành của địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động khám chữa bệnh, thừa kế, bảo tồn các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh; hoạt động sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền theo thẩm quyền, hành nghề y dược.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống quản lý của địa phương.

- Tổ chức thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền và định kỳ báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 30/11 hằng năm (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền).

### **5.2.2. Các Sở/Ban ngành ở địa phương**

- Triển khai nội dung của đề án thuộc thẩm quyền.

Các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo về đơn vị đầu mối thuộc Bộ Y tế để được hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ trưởng xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện.